

Số: 132 /TB-UBND

Vĩnh Linh, ngày 09 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 7 và triển khai nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội trọng tâm tháng 8 năm 2013

Ngày 01/8/2013, tại Hội trường UBND huyện Vĩnh Linh, đồng chí Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7, thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2013.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, các thành viên ủy ban huyện, đại diện lãnh đạo UBMT huyện và thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn cũng như thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể thuộc huyện. Tại cuộc họp, sau khi nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự họp. Đồng chí Lê Văn Hiền đã giải trình tất cả các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại hội nghị và Kết luận như sau:

I. Phần giải trình ý kiến của các đại biểu

1. Về vấn đề phân cấp, phân khai nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo phân cấp của UBND tỉnh, UBND huyện giao cho phòng tài chính thực hiện phân khai và quyết toán phân xây dựng cơ bản và giao cho phòng NN&PTNT thực hiện phân khai và quyết toán hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất.

2. Việc tổ chức thoái thu tiền sử dụng đất cho 22 hộ tại khóm Vĩnh Bắc, theo báo cáo của phòng TCKH đã có 13 hộ đến nhận, còn 9 hộ chưa đến nhận (*trong đó có 3 hộ không rõ địa chỉ*). Về vấn đề này, UBND huyện đã có công văn gửi phòng TCKH để triển khai thực hiện. Cụ thể, sau 3 lần thông báo qua bưu điện và thực hiện 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng mà các hộ nói trên không đến nhận thì phòng TCKH huyện báo cáo đề UBND huyện sẽ tổ chức phiên họp toàn thể để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Về vấn đề UBND các xã, thị trấn phản ánh tình hình sâu bệnh hại lúa, UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường công tác chỉ đạo trong các cuộc họp trước. Tuy nhiên để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh hại lúa và các loại cây trồng, UBND huyện đề nghị phòng NN&PTNT huyện, trạm Bảo vệ thực vật khoanh vùng, phân tích nguyên nhân, tích cực nghiên cứu đưa ra các giải pháp, các phương pháp hướng giúp người dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả.

4. Về vấn đề còn 5 xã thị trấn chưa tổ chức đại hội thể dục thể thao cơ sở (*gồm thị trấn Hồ Xá, xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà*). Yêu cầu thị trấn Hồ Xá tổ chức các môn theo quy định, xã Vĩnh Sơn có thể giảm một số môn thi đấu, riêng 3 xã miền

núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà có thể tổ chức 1 số môn cơ bản. Giao phòng văn hóa thông tin hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện.

5. Về việc phản ánh giáo viên vùng đồng bào dân tộc chưa đạt chuẩn nghề nghiệp. Yêu cầu phòng GD&ĐT có kế hoạch để tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên đồng bào dân tộc.

6. Về Sở Thông tin truyền thông hỗ trợ 3 phòng đọc điện tử và 1 thư viện, thống nhất quan điểm ưu tiên bố trí cho 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Giao phòng văn hóa thông tin làm tờ trình đề xuất thực hiện.

7. Việc cấp giấy CN quyền sử dụng đất ở 3 đơn vị chưa thực hiện do chưa có quy hoạch (thôn tây Sơn và ở thị trấn Bến Quan). Giao phòng TNMT thực hiện, UBND huyện sẽ bố trí kinh phí từ ngân sách để thực hiện quy hoạch.

8. Về vấn đề người dân chặt cây cao su để trồng tiêu tại xã Vĩnh Thành, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành Nông nghiệp và UBND xã Vĩnh Thành vận động nhân dân bình tĩnh, xem xét vấn đề không nóng vội chặt phá dẫn đến thiệt hại về kinh tế và khó khăn do cơ chế thị trường.

9. Xã Vĩnh Hà phản ánh một số nơi lưới điện yếu. Yêu cầu khi triển khai xây dựng dự án lưới điện qua địa phận xã, xã cần đề nghị đơn vị tư vấn triển khai thực hiện ở 2 khu vực điện yếu này trước, vì dự án đầu tư lưới điện Vĩnh Hà đã được phê duyệt

10. Về việc chuẩn bị triển khai vụ nuôi tôm năm 2014. UBND huyện yêu cầu tổ chức 1 cuộc hội thảo mời các nhà khoa học, các hộ nuôi tôm, các ngành chuyên môn và các xã có liên quan tham gia để làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt. UBND huyện sẽ hỗ trợ kinh phí để tổ chức, giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì thực hiện.

II. Phần kết luận giao nhiệm vụ

Trên cơ sở nhiệm vụ đã ghi trong dự thảo báo cáo và KH công tác trọng tâm, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư huyện uỷ, phát biểu tham gia của các đại biểu, yêu cầu văn phòng UBND huyện tiếp thu chỉnh lý trình UBND huyện ban hành. Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung và quan tâm chỉ đạo như sau:

1. Về sản xuất: Tập trung chỉ đạo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, trước hết là lúa Hè Thu, lưu ý các đối tượng chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, mức độ gây hại cao cùng các đối tượng khác mà phòng NN&PTNT, trạm BVTV khuyến nghị theo dõi.

Ngành nông nghiệp và trạm BVTV, trạm khuyến nông, Xí nghiệp Thủy nông, lãnh đạo các xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo cao độ, bám sát đồng ruộng để giúp đỡ, hướng dẫn nông dân trong điều tra phát hiện, hướng dẫn phòng trừ, nếu không rất có thể Vĩnh Linh chúng ta 2 vụ mất mùa liên tục. UBND huyện đề nghị Phòng NN&PTNT, trạm BVTV chọn một số xã, HTX chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất, phòng trừ dịch bệnh có hiệu quả để nhân rộng.

2. Về Tài chính: Tập trung chỉ đạo tích cực thu ngân sách trên địa bàn, vì hiện tại qua 7 tháng, nhưng thu trên địa bàn mới đạt 52,4% KH. Phòng TCKH chủ trì tham mưu cùng Chi cục thuế trình UBND huyện một số giải pháp giải ngân XDCB, thanh toán một phần nợ, đủ để thu nợ thuế các doanh nghiệp trong điều kiện ngân sách còn gặp khó khăn trong tuần đầu tháng 8/2013

Trung tâm phát triển quỹ đất làm tốt công tác tham mưu cùng các xã thị trấn đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, làm nhanh thủ tục cho đấu giá Trung tâm TĐTT, khu trường lái cũ đã giao. Yêu cầu Trung tâm trình UBND huyện dự kiến thời gian đấu giá các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt giá sàn. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 15/8/2013.

- Phòng TCKH huyện tiếp tục thực hiện thoái thu tiền sử dụng đất cho 22 hộ tại khóm Vĩnh Bắc. Hoàn thành bước 1 xây dựng Kế hoạch kinh tế xã hội, dự kiến bố trí danh mục đầu tư XDCB năm 2014 trình UBND huyện tham gia trước 10/8/2013 để báo cáo Ban thường vụ cho ý kiến trước 15/8/2013 làm cơ sở để UBND huyện làm việc với sở Kế hoạch Đầu tư, chuẩn bị cho đầu tư bước 2 vào đầu tháng 9/2013.

3. Về Xây dựng cơ bản: Tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản đã triển khai đang dở dang, trong đó Công trình đường Thạch - Kim - Hiền - Hoà. UBND huyện yêu cầu BQLDA cùng Trung tâm phát triển Quỹ đất và UBND các xã có tuyến đi qua thực hiện việc niêm yết công khai kiểm kê, quy chủ, áp giá đền bù để người dân biết và giám sát lẫn nhau, tránh thắc mắc khiếu kiện.

Phòng TN&MT tham mưu quyết định thu hồi đất đúng quy định pháp luật, không để xảy ra có đền bù, có thu hồi mà không có quyết định thu hồi đất như đã xảy ra ở một số trường hợp trước đây.

Riêng diện tích đất lúa 2 vụ bị thu hồi do mở tuyến, giao Phòng TN&MT tổng hợp riêng và thực hiện thủ tục trình Bộ TN&MT báo cáo xin Thủ tướng chính phủ thu hồi, không vì nôn nóng công trình mà bỏ qua quy trình.

Các công trình đã được Thường vụ Tỉnh uỷ cho chủ trương đầu tư, yêu cầu các phó chủ tịch được phân công chủ động, triển khai các bước theo quy trình. Phòng TCKH, Văn phòng UBND huyện tham mưu văn bản giao trách nhiệm phụ trách cụ thể cho các BQL, chủ đầu tư, *(Riêng công trình nhà làm việc và lưu trữ cơ quan Huyện uỷ đề nghị Thường trực huyện uỷ có văn bản để UBND huyện có cơ sở phân công trách nhiệm quản lý đầu tư dự án).*

Đối với 2 tuyến giao thông đã có ý kiến đồng ý của BTV huyện uỷ (*Đoạn đường Phạm Văn Đồng đi qua Trụ sở TT Y tế, đoạn Lê Hồng Phong từ nhà anh Ngọc đến hết khu thú y cũ*) giao phòng TCKH tham mưu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

4. Về Lĩnh vực văn hóa xã hội: Tập trung chuẩn bị khai giảng năm học mới, ổn định tổ chức nhân sự các trường mới sáp nhập, thực hiện điều động luân chuyển giáo viên nội huyện, chỉ đạo tốt đại hội giáo dục các xã thị trấn

Triển khai theo lộ trình kế hoạch của UBND huyện đối với các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm Đặc khu Vinh Linh. Phòng VH TT báo cáo UBND huyện và Thường vụ huyện uỷ sơ bộ ý tưởng kịch bản trong tháng 8 năm 2013

BCH QS huyện và phòng Nội vụ tham mưu BTV, UBND huyện kế hoạch tổ chức lễ Đón nhận danh hiệu Anh hùng Cho Đại đội 22 tiếp tế đảo Cồn Cỏ trang nghiêm, trọng thể, hình thức kết hợp sự kiện của huyện.

Lưu ý trong thực hiện các chế độ chính sách và chính sách mới đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, không để xảy ra vi phạm sai sót.

5. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo **tồn đọng**, trước 5/8/2013, báo cáo UBND tỉnh về vụ bà Trương Thị Hồng – TT Bến Quan để có sự chỉ đạo tiếp theo. Các vụ: Ông Tuấn, Bà Ba, **Bà Hiền**, Ông Cang, Ông Nam, bà Hà, các vụ này đã có văn bản phân công từ trước, đề nghị các ngành, đơn vị được phân công, các đoàn, tổ xác minh tập trung trong thời gian quy định. Giao VPUBND cùng Thanh tra huyện tham mưu văn bản đơn đốc.

Việc sử dụng nguồn bù thủy lợi phí ở các HTX đã thanh tra yêu cầu các xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, phòng NNPTNT, kiểm tra báo cáo khách quan

Chỉ đạo kiểm tra thực hiện giải tỏa hành lang ATGT hộ ông Đức, ông Cẩn xã Vĩnh Tân, làm rõ trách nhiệm của xã và Ban giải phóng mặt bằng trước đây trong việc đền bù giải phóng mặt bằng sớm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

6. Các PCT được phân công chỉ đạo soạn thảo chương trình hành động triển khai hoạt động thương Mại du lịch và chương trình hành động phát triển đô thị của huyện đến 2020, tập trung chỉ đạo hoàn thành báo cáo UBND huyện trước 15/8 để trình Thường vụ huyện uỷ cho ý kiến.

Trên đây là kết luận của đồng chí Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp, Văn phòng UBND thông báo đến các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành và các cơ quan có liên quan biết và chỉ đạo triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- TV Huyện uỷ, TTUBND, UBMT huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó Văn phòng và Chuyên viên; Quản trị mạng;
- Lưu: VP – VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Lập